

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบของค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนการให้ข้อคิดเห็นเป็นประโยชน์ด้วยความเมตตาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้วิจัย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีบิดา ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และด้วยความเมตตาเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจากท่าน อาจารย์ ดร.อวยชัย วัฒนา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงห์เลิศ ผู้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาด้านการวิจัย ทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลงได้ด้วยความเมตตาและความห่วงใยมาโดยตลอด

ขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ สมชาย วงศ์เกษม ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ หกสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะ แนะนำ ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยให้มีความถูกต้อง ผู้ที่มีส่วนร่วม เป็นผู้ที่มีความสำคัญยิ่งที่ผู้วิจัยไม่อาจลืมได้ คือ สถานศึกษาทุกแห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่ให้ข้อมูล

ขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน โรงเรียน โคกสว่าง ประชาสรรค์ทุกท่านที่ได้สละเวลาในการเข้าร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองใช้รูปแบบ จนทำให้วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งในการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้วิจัยซาบซึ้งในพระคุณและเมตตาจิตของท่านเป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณเพื่อนนักศึกษاپริญญาเอก สาขาพุทธศาสตร์การพัฒนากุมารศาสตร์ทุกท่าน ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ด้วยดีตลอดมา คุณค่าอันพึงได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขอมอบเป็นเครื่องสักการบูชาพระคุณของบิดา มารดาบุพการีผู้ให้กำเนิด

ณ

ที่ท่านได้ให้ชีวิต ให้สติปัญญา ให้ความเข้มแข็งทั้งกายและใจ ขอขอบคุณอย่างที่สุดผู้ที่ให้พลัง
ใจที่ยิ่งใหญ่คือคุณครูกรรมการ ใฝ่โสภาน้องน้ำผึ้ง กานต์ธิดา ใฝ่โสภาน้องน้ำฝน
ณัฐหทัย ใฝ่โสภาน้องน้ำฝน

นิยม ใฝ่โสภาน้องน้ำฝน



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY